



# ทอล์ก ออฟ ทาวน์

ศ.ชงชัย พรรณสวัสดิ์

## ถมทะเลที่อ่าวไทย

**ก**่อนการเลือกตั้งเมื่อวันที่ 13 กรกฎาคม 2554 ที่ผ่านมา พรรคเพื่อไทยได้ประกาศนโยบายการป้องกันน้ำท่วมกรุงเทพมหานคร โดยใช้วิธีถมทะเลสร้างเป็นพื้นที่ที่น้ำทะเลท่วมไม่ถึง อยู่แถวปากแม่น้ำเจ้าพระยาไปจนถึงปากแม่น้ำท่าจีนที่จังหวัดสมุทรสาคร ได้เป็นพื้นที่ออกซันมาใหม่รวมเบ็ดเสร็จกว่า 30 ตารางกิโลเมตร ซึ่งก็ไม่ว่าจะเป็นเพราะนโยบายนี้ด้วยส่วนหนึ่งหรือไม่ ที่ทำให้พรรคนี้ได้รับคะแนนเสียงเลือกตั้งอย่างท่วมท้น

แต่ที่แน่ๆ ก็คือหลังเลือกตั้งก็ยังมีผู้ใหญ่ในพรรคเพื่อไทยออกมายืนยันว่าจะเดินหน้ากับโครงการนี้ต่อไป แม้เริ่มมีเสียงคัดค้านจากชาวบ้านและนักวิชาการออกมาเป็นระยะๆ

จากข้อมูลทางเว็บไซต์ของพรรคเพื่อไทย พรรคได้แจ้งว่า ปัญหา น้ำท่วมกรุงเทพฯ เป็นเรื่องใหญ่ เป็นเรื่องสิ่งแวดล้อมที่ต้องแก้ไข้ออย่างรีบด่วน เพราะความเสียหายไม่ว่าจะเป็นเรื่องทางเศรษฐกิจโดยตรง หรือเรื่องสุขภาพและความเครียดที่ตามมาอันเป็นผลกระทบต่อเมือง ซึ่งคงไม่มีใครได้แย้งในประเด็นพยายามหาทางแก้ไขปัญหานี้

แต่พอพรรคหาทางออกโดยการไปถมทะเลในอีกพื้นที่หนึ่ง นอกเขตพื้นที่กรุงเทพฯ แล้วอธิบายว่าเป็นการแก้ปัญหาน้ำท่วมกรุงเทพฯ แบบนี้นักวิชาการด้านการระบายน้ำและสิ่งแวดล้อมอย่างผม ก็คงต้องออกมาให้ความกระจ่างแก่ประชาชนว่าไม่จริง เพราะสองเรื่องนี้มันไม่เกี่ยวอะไรกันเลย ปริมาณฝนก็ยังเช่นเดิมน้ำป่าลงมาจากทางเหนือก็เหมือนเดิม น้ำทะเลหนุนก็ไม่มียอะไรเปลี่ยนแปลง ปริมาณน้ำที่ไหลลงทะเลในหน้าฝนมันก็ต้องมากเหมือนเดิม ไม่ได้ลดน้อยถอยลงแต่ประการใด

จึงไม่มีเหตุผลใดๆ ทั้งสิ้นที่จะบอกว่าปัญหาน้ำท่วมกรุงเทพฯ จะหายไป เพราะไปถมทะเลที่สมุทรสาคร

ยิ่งไปกว่านั้น พรรคเพื่อไทยยังได้อธิบายถึงข้อดีของโครงการนี้เพิ่มเติมด้วยว่า พื้นที่ถมนั้นจะเป็นพื้นที่ที่ออกแบบอย่างดี วางผังเมืองสุดยอด มีระบบจราจรที่สมบูรณ์แบบ มีการพัฒนาพื้นที่สำหรับพัฒนาเศรษฐกิจระดับโลก คิดเป็นมูลค่ารวมล้านล้านบาท ซึ่งก็เป็นเรื่องดีเพราะโครงการแบบนี้สามารถทำคุณประโยชน์ให้ประเทศได้มาก แบบที่หลากหลายๆ ประเทศก็ทำกันอยู่ ไม่ว่าจะเป็นประเทศแถบตะวันออกกลางหรือประเทศมาเลเซียใกล้บ้านเรา

แต่ปัญหาที่ยังคาใจและเป็นคำถามที่พรรคเพื่อไทยต้องตอบให้ได้ก่อนว่า โครงการพัฒนาทางเศรษฐกิจที่อ้างเอาเป็นปัญหาสิ่งแวดล้อมมาบังหน้านี้ นอกจากให้ประโยชน์กับเศรษฐกิจแล้ว ทำคุณอะไรให้กับชาวบ้านธรรมดาบ้าง เพราะฟังดูจาก

ตัวเลขมูลค่าที่ดิน (ถม) ที่สูงถึงไร่ละเป็นสิบล้านบาทแล้ว ชาวบ้านจะมีส่วนร่วมและส่วนแบ่งผลประโยชน์ตรงนี้ได้อย่างไรบ้าง และ



ความเป็นธรรมในส่วนนี้จะกระจายให้ทั่วถึงได้อย่างไร

นอกจากนี้ จากการทำไปถมทะเลบริเวณดินโคลนริมป่าชายเลนที่สมบูรณ์ที่สุดในโลกแห่งหนึ่ง อันเป็นการทำลายระบบนิเวศที่มีมูลค่าและคุณค่ามหาศาลนี้ จะมีมาตรการป้องกันอย่างไร จะแก้ไขปัญหามลพิษของชุมชนตามขอบอ่าวไทยที่ได้รับผลกระทบจากโครงการนี้ได้อย่างไร และจากการที่ไปถมทะเลริมป่าชายเลนนอกฝั่งเป็นระยะทางหลายสิบกิโลเมตร ซึ่งเป็นการกีดขวางทางน้ำจากแผ่นดินใหญ่ไม่ให้ไหลลงทะเลได้สะดวก ซึ่งจะมีผลสืบเนื่องทำให้เกิดภาวะน้ำท่วมในบริเวณปากแม่น้ำเจ้าพระยาไปจนถึงปากแม่น้ำท่าจีนที่สมุทรสาคร (ซึ่งกลายเป็นเรื่องตรงข้ามกับจุดประสงค์เริ่มแรกของโครงการที่ต้องการป้องกันน้ำท่วมกรุงเทพฯ อย่างแปลกและประหลาด) พรรคจะแก้ปัญหาอย่างไร

คำถามยังมีอีกหลายคำถาม แต่ ณ ขณะนี้ขอเพียงแค่นี้ก่อนก็คงเกินพอ และอยากให้พรรคเพื่อไทยช่วยตอบให้ชัดเจนก่อนที่จะเริ่มดำเนินโครงการอย่างจริงจังต่อไป เพราะหากเดินหน้าไปโดยไม่รอบคอบ (ยังตอบคำถามไม่ได้) ไม่ชอบธรรม (เป็นประโยชน์เฉพาะแต่ผู้ที่ได้เปรียบสังคมอยู่แล้ว) และไม่โปร่งใส (ทำโดยไม่มีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน โดยเฉพาะผู้ที่ได้รับผลกระทบทั้งทางตรงและทางอ้อม) ปัญหาที่ตามมามันคงมากเกินที่จะเยียวยา

และกว่าจะเดินไปถึงจุดที่มีปัญหาเกินเยียวยานั้น คนที่ตัดสินใจในวันนี้ก็ไม่อยู่รอมารับผิดชอบอีกแล้ว